

22 กรกฎาคม มรภ.สงขลา"ชวนดู"สุริยุปราคา "ผอ.สถาบันวิจัย" เตือนอย่าดูด้วยตาเปล่า

นำเสนอเมื่อ : 17 ก.ค. 2552

ผอ. สถาบันวิจัย เตือนการดู สุริยุปราคา

ส่วนที่มรภ.สงขลา"ชวนดู"สุริยุปราคา"



ผอ.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
แนะประชาชนดู"สุริยุคราส"ด้วยแว่นที่ผลิตจากแผ่นกรองแสงชนิดพิเศษที่ป้องกันรังสีอินฟราเรด
อย่าหามดูด้วยตาเปล่า และแต่ละครั้งไม่ควรส่องดูนานเกิน 5 วินาที ไม่แนะนำให้ใช้กระจกรมควัน...

กล่าวถึงกรณีการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือสุริยคราสในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ว่าหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวออกไปอย่างกว้างขวางทำให้มีประชาชนสนใจติดตามสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวมาจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการให้ความรู้ด้านนี้ในวงกว้างขึ้น สำหรับวิธีการชมสุริยุปราคาที่ถูกต้องและปลอดภัย ควรใช้แว่นตาดูดวงอาทิตย์ที่ผลิตจากแผ่นกรองแสงชนิดพิเศษที่ป้องกันรังสีอินฟราเรดได้เช่นเดียวกับแว่นตาดูดวงอาทิตย์ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผลิตออกมาแจกจ่าย หรืออาจใช้แผ่นซีดีหรือดีวีดีก็ได้ แต่ต้องแน่ใจว่าสารเคลือบไม่หลุดลอก และแต่ละครั้งไม่ควรส่องดูนานเกิน 5 วินาที นอกจากนี้ก็สามารถใช้กระจุกช่างเชื่อมเบอร์ 14 หรือถ้าจะใช้ฟิล์มเอ็กซ์เรย์หรือฟิล์มขาวดำ ก็ต้องแน่ใจว่าส่วนที่นำมาใช้นั้นมีดีสนิท และควรใช้ช้อนเป็น 2 ชั้น อาจใช้กระดาษเจาะรูเล็กๆ เป็นกล่องรูเข็ม และสังเกตปรากฏการณ์จากจากรับสีขา ซึ่งไม่ต้องส่องดูดวงอาทิตย์โดยตรงและปลอดภัยแน่นอน แต่ไม่แนะนำให้ใช้กระจกรมควัน และที่สำคัญต้องไม่ดูด้วยตาเปล่าเด็ดขาด

“อย่างไรก็ตาม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ได้เตรียมตั้งกล่องแว่นบริการสำหรับผู้สนใจชมปรากฏการณ์ครั้งนี้ในทุกๆ พื้นที่ตั้งแต่เวลา เวลาประมาณ 07.00 - 09.19 น ทั้งส่วนกลางและ ภูมิภาคไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ ภาคกลาง - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภาคใต้ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ในครั้งนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามายัง สถาบันได้ ” นายบุญรักษา กล่าวและว่า หลังจากเหตุการณ์สุริยุปราคาในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ประชาชนสามารถติดตามปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 15 มกราคม 2553 และนับได้ว่าเป็นครั้งสุดท้าย เพราะหลังจากนี้คนไทยคงต้องรออีกหลายปีกว่าจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่มีมองเห็นได้ในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง.



ส่วนที่ จ. สงขลา ผศ.ดร.ไพโรจน์ ดั่งวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่าได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรม "สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 ก.ค.2552 ระหว่างเวลา 07.00-09.30 น. ที่หาดสมิหลา-ชลาทัศน์ จ.สงขลา (บริเวณลานอเนกประสงค์ จัดกิจกรรมชายทะเล สายแยกกวชिरา) เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาตลอดทั้งประชาชนทั่วไปได้เกิดความตระหนักรู้และตื่นตัวทางด้านดาราศาสตร์ นอกจากนี้ เพื่อร่วมในการเฉลิมฉลองปีดาราศาสตร์สากล IYA2009 และรวมกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำหรับกิจกรรมจะมีการสังเกตการณ์ปรากฏการณ์สุริยุปราคา พร้อมนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา การสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาอย่างปลอดภัย และปรากฏการณ์สุริยุปราคา 22 ก.ค.มาจัดแสดงให้แก่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนที่สนใจอีกด้วย" ผศ.ดร.ไพโรจน์ กล่าว

ขอบคุณภาพประกอบบางส่วน โดย..วิหคราตรี จากบ้านมหาดอทคอม